

'รมว.พม.' บีสอบ 154 ศูนย์ไร้ที่พึ่ง ปิดช่องโหว่-มมส. ย้ายที่ฝึกงานนิสิต

สืบเนื่องจากกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วถูกล้งให้ปลอมเอกสารราชการเพื่อโอนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นเงินกว่า 6.9 ล้านบาท ก่อนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ติดตามกระบวนการตรวจสอบ นั้น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบให้ ปปท. นับตั้งแต่เกิดเหตุ พม. ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสอบ เบื้องต้นมีมูลความผิด สั่งให้ผู้บัญชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่อีก 3 คนย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบไปศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่นทั่วประเทศและศูนย์ในสังกัด พส.ทั้งหมด 154 ศูนย์ด้วย รวมทั้งให้ พส. ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเพิ่มความเข้มงวดไม่ให้เกิดช่องว่างทุจริต สำหรับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวที่ผ่านมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พส. ได้ตรวจสอบมาตลอดเช่นกัน หลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้น

นางนภา เศรษฐกร อธิบดี พส. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นางเกษรา ชัยเหลืออุไร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม พส. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยครั้งนี้ พร้อมทมิติดกรลงพื้นที่สืบข้อเท็จจริงให้รายงานผลภายใน 15 วันเพื่อเสนอ รมว.พม. ส่วนการขยายตรวจสอบ 154 ศูนย์สังกัด พส. จะให้เจ้าหน้าที่ พส. ทอยตรวจสอบศูนย์ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป มีประมาณ 33 ศูนย์

ที่ จ.มหาสารคาม ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. กล่าวว่า ทางคณะได้คุยกันเบื้องต้นกับนิสิตที่ออกมาเปิดโปงเรื่องทุจริตนั้น ดำเนินการ 2 ส่วนคือ 1. ให้นิสิตย้ายมาฝึกงานภายในพื้นที่มหาสารคามแทน 2. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการเรียกนิสิตเข้ามาพูดคุย ส่วนความกล้าหาญของนิสิตที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต้องชมเชยเป็นสิ่งที่พึงกระทำ แต่ช่องทางการดำเนินการนั้นมีหลายช่องทาง เสียหายที่มารู้เข้าเกินไป สิ่งที่กำลังกลัวไม่รู้ว่าใครอยู่ในสำนักงานนั้นบ้าง มีใครที่มีความขัดแย้งกันภายใน และนิสิตจะกลายเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ เป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังกลัว และอยากให้นิสิตมั่นใจว่าจะจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน